

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### Thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch phát triển văn hoá - xã hội năm 2024

Để chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND Tỉnh Khoá X diễn ra từ ngày 09-11/12/2023, Ngày 22/11/2023 Ban Văn hoá - Xã hội (VH-XH) HĐND Tỉnh đã thẩm tra nội dung lĩnh vực VH-XH tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Đồng Tháp năm 2024; Qua ý kiến thảo luận của đại biểu; ý kiến thống nhất của Cơ quan trình. Kết quả thẩm tra lĩnh vực VH-XH như sau:

#### I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ VH-XH năm 2023

Ban VH-XH cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND Tỉnh về nhiệm vụ VH-XH năm 2023. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế, nhưng với sự quyết tâm, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực VH-XH được quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực, có 09/09 chỉ tiêu về VH-XH ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong đó có 07 chỉ tiêu đạt, 02 chỉ tiêu vượt). Cụ thể:

##### 1. Về giáo dục

Hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2022-2023 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Chất lượng giáo dục các cấp học cơ bản được bảo đảm, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học, quản lý đạt được một số kết quả bước đầu. Đến nay, có 370 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học (đạt tỷ lệ 62,92%); tỷ lệ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục cao hơn chỉ tiêu đến năm 2025 của Chính phủ.

##### 2. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Cùng với việc theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội được quan tâm thực hiện. Chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến được cải thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Đầu tư xây dựng và nâng cấp hạ tầng ngành y tế, dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 700 giường đã đi vào hoạt động góp phần phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tình hình an toàn thực phẩm được đảm bảo, tính đến nay, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Tỉnh.

### **3. Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo**

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước khôi phục và nâng lên. Công tác đào tạo nghề đa dạng hình thức theo hướng nâng cao chất lượng; công tác tuyển sinh, kết nối cung cầu lao động được quan tâm thực hiện; tư vấn và giải quyết việc làm vượt kế hoạch, trong đó chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đẩy mạnh với 1.726 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 115% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 0,4% đạt chỉ tiêu kế hoạch.

### **4. Hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch**

Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ diễn ra sôi nổi, phong phú, hấp dẫn về nội dung và đa dạng về hình thức. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn Tỉnh; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, chú trọng đầu tư phát triển thể dục, thể thao học đường làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, giúp hoạt động du lịch khôi phục nhanh, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Đồng Tháp đến bạn bè trong nước và quốc tế.

### **5. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số**

Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh. Công tác chuyển đổi số, triển khai đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan.

**\* Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự tích cực nỗ lực của các cấp, các ngành với quyết tâm hoàn thành đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Song vẫn còn những hạn chế sau:**

- **Về giáo dục:** Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các địa bàn, các ngành học. Việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đổi mới Chương trình giáo dục còn chậm; đội ngũ giáo viên còn thiếu, chưa tuyển dụng được phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc chưa ban hành quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 phần nào đã ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục công lập.

- **Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:** Nguồn lực y tế tuy được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính; công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế mặc dù được quan tâm nhưng hiện nay còn nhiều khó khăn; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế hiện nay chưa thật tương xứng với điều kiện làm việc, việc triển khai thực hiện một số chính sách liên quan chế độ công tác viên dân số, nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở còn chậm...

- **Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo:** Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững, một bộ phận hộ mới thoát nghèo có mức sống trung bình, có nguồn thu nhập không ổn định, nguy cơ tái nghèo cao. Công tác triển khai thực hiện các dự án, chính sách thuộc CTMTQGGNBV còn chậm, dẫn đến công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện ở địa phương gặp nhiều khó khăn, việc giải ngân các nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng chưa kịp thời.

- **Về văn hoá, thể thao và du lịch:** Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tuy dần được hoàn thiện nhưng chưa được khai thác hết công năng của cơ sở vật chất hiện có, nhất là các Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng; phong trào thể thao quần chúng tuy phát triển nhưng chưa đồng đều. Hoạt động du lịch tuy đã được khôi phục nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa bù đắp kịp do phần lớn lực lượng lao động ngành du lịch đã chuyển đổi ngành nghề.

- **Về thông tin, truyền thông:** Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Tỉnh còn hạn chế; việc thực hiện một số dự án thuộc Đề án chuyển đổi số còn chậm; công tác phối hợp quản lý thông tin trên báo điện tử, mạng xã hội còn có mặt hạn chế.

## **II. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024**

Ban VH-XH nhận thấy nội dung dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 mà UBND Tỉnh trình phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện phát triển KT-XH của Tỉnh. Ban cơ bản thông nhất với nội dung dự thảo, tuy nhiên, đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Việc trang bị bàn ghế cho học sinh cần đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh của từng địa phương trong Tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho những trường còn thiếu; quan tâm công tác tuyển dụng giáo viên để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có cơ chế giải quyết hỗ trợ khó khăn cho các cơ sở giáo dục công lập khi chưa có quy định thu học phí năm học 2023-2024.

- Tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án chuyển đổi số ngành Y tế. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp với điều kiện của Tỉnh để động viên, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế Tỉnh nhà. Các sở ngành liên quan sớm triển khai thực hiện chính sách cho nhân viên y tế dự phòng cơ sở theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp sớm tham mưu UBND trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ

trợ thực hiện dự án, kế hoạch phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất để thực hiện CTMTQGGBNV theo quy định Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; để đảm bảo giải ngân nguồn vốn thực hiện các dự án, chính sách thuộc CTMTQGGBNV đúng qui định.

- Trong thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội hàng năm cần lưu ý các chỉ tiêu được cấp trên giao đến năm 2025.

- Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá đã được đầu tư xây dựng. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch trong tình hình mới.

- Định hướng tuyên truyền cho cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh. Chủ động nắm bắt, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đấu tranh phản bác thông tin không đúng sự thật.

Kính trình đại biểu HĐND xem xét, thảo luận./.

***Nơi nhận:***

- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Đoàn Duy Thuỳ Ngạn**